

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๒๕๖๒



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๓๒๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดส่งคู่มือและปฏิทินแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๒๔๙๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าสู่ข้อมูลดังกล่าว ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ กำหนดช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา และขั้นตอนการประเมินในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการประเมินจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ อันเป็นขั้นตอนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอน มิฉะนั้นผลการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสดงสัญลักษณ์ “\*” ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลการประเมินจากข้อมูลที่หน่วยงานดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ดังนั้น จึงขอแจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อโปรดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๐๒๖๗

ผู้ประสานงาน นางชานาญ มีข้า โทร ๐๘ ๑๙๑๐ ๖๕๑๑

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕

อปท.ที่ยังไม่อนุมัติ OIT วันที่ 28 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น.

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	การอนุมัติ OIT
1	กระบี่	เมืองกระบี่	เทศบาลเมืองกระบี่	ยังไม่อนุมัติ
2	กระบี่	เมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม	ยังไม่อนุมัติ
3	กระบี่	เมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	ยังไม่อนุมัติ
4	กระบี่	เมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	ยังไม่อนุมัติ
5	กระบี่	เมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย	ยังไม่อนุมัติ
6	กระบี่	เมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง	ยังไม่อนุมัติ
7	กระบี่	เขาพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน	ยังไม่อนุมัติ
8	กระบี่	เขาพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	ยังไม่อนุมัติ
9	กระบี่	เขาพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร	ยังไม่อนุมัติ
10	กระบี่	เกาะลันตา	เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่	ยังไม่อนุมัติ
11	กระบี่	เกาะลันตา	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่	ยังไม่อนุมัติ
12	กระบี่	เกาะลันตา	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย	ยังไม่อนุมัติ
13	กระบี่	เกาะลันตา	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง	ยังไม่อนุมัติ
14	กระบี่	เกาะลันตา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง	ยังไม่อนุมัติ
15	กระบี่	คลองท่อม	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้	ยังไม่อนุมัติ
16	กระบี่	คลองท่อม	องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา	ยังไม่อนุมัติ
17	กระบี่	ปลายพระยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา	ยังไม่อนุมัติ
18	กระบี่	ปลายพระยา	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน	ยังไม่อนุมัติ
19	กระบี่	ปลายพระยา	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ	ยังไม่อนุมัติ
20	กระบี่	ปลายพระยา	องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง	ยังไม่อนุมัติ
21	กระบี่	ลำทับ	เทศบาลตำบลลำทับ	ยังไม่อนุมัติ
22	กระบี่	ลำทับ	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง	ยังไม่อนุมัติ
23	กระบี่	เหนือคลอง	องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง	ยังไม่อนุมัติ
24	กระบี่	เหนือคลอง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน	ยังไม่อนุมัติ
25	กระบี่	เหนือคลอง	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา	ยังไม่อนุมัติ
26	กระบี่	เหนือคลอง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผุง	ยังไม่อนุมัติ
27	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	ยังไม่อนุมัติ
28	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	เทศบาลตำบลปากแพรก	ยังไม่อนุมัติ
29	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	เทศบาลตำบลท่ามะขาม	ยังไม่อนุมัติ
30	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	ยังไม่อนุมัติ
31	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	เทศบาลตำบลหนองบัว	ยังไม่อนุมัติ
32	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า	ยังไม่อนุมัติ
33	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลวังดัง	ยังไม่อนุมัติ
34	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า	ยังไม่อนุมัติ
35	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า	ยังไม่อนุมัติ
36	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น	ยังไม่อนุมัติ
37	กาญจนบุรี	ไทรโยค	เทศบาลตำบลวังโพธิ์	ยังไม่อนุมัติ
38	กาญจนบุรี	ไทรโยค	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา	ยังไม่อนุมัติ
39	กาญจนบุรี	ไทรโยค	องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์	ยังไม่อนุมัติ
40	กาญจนบุรี	ไทรโยค	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ	ยังไม่อนุมัติ
41	กาญจนบุรี	ไทรโยค	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล	ยังไม่อนุมัติ
42	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม	ยังไม่อนุมัติ
43	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	เทศบาลตำบลหนองรี	ยังไม่อนุมัติ

44	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน	ยังไม่อนุมัติ
45	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แจลบ	ยังไม่อนุมัติ
46	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเบ็ด	ยังไม่อนุมัติ
47	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	เทศบาลตำบลเอราวัณ	ยังไม่อนุมัติ
48	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน	ยังไม่อนุมัติ
49	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลพงดึก	ยังไม่อนุมัติ
50	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม	ยังไม่อนุมัติ
51	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เทศบาลตำบลท่าไม้	ยังไม่อนุมัติ
52	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	ยังไม่อนุมัติ
53	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา	ยังไม่อนุมัติ
54	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	ยังไม่อนุมัติ
55	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง	ยังไม่อนุมัติ
56	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เทศบาลตำบลดอนขมิ้น	ยังไม่อนุมัติ
57	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เทศบาลตำบลลูกแก	ยังไม่อนุมัติ
58	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสีห์มื่น	ยังไม่อนุมัติ
59	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ	ยังไม่อนุมัติ
60	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เทศบาลตำบลห้วยเหนียว	ยังไม่อนุมัติ
61	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลท่าม่วง	ยังไม่อนุมัติ
62	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง	ยังไม่อนุมัติ
63	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลวังขนาย	ยังไม่อนุมัติ
64	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลวังศาลา	ยังไม่อนุมัติ
65	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว	ยังไม่อนุมัติ
66	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลม่วงชุม	ยังไม่อนุมัติ
67	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	ยังไม่อนุมัติ
68	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลสารอง	ยังไม่อนุมัติ
69	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ	ยังไม่อนุมัติ
70	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่	ยังไม่อนุมัติ
71	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	เทศบาลตำบลทองผาภูมิ	ยังไม่อนุมัติ
72	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	เทศบาลตำบลท่าขนุน	ยังไม่อนุมัติ
73	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงลึก	ยังไม่อนุมัติ
74	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	เทศบาลตำบลลิ้นถิ่น	ยังไม่อนุมัติ
75	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล	ยังไม่อนุมัติ
76	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง	ยังไม่อนุมัติ
77	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม	ยังไม่อนุมัติ
78	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	เทศบาลตำบลวังกะ	ยังไม่อนุมัติ
79	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู	ยังไม่อนุมัติ
80	กาญจนบุรี	พนมทวน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน	ยังไม่อนุมัติ
81	กาญจนบุรี	พนมทวน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง	ยังไม่อนุมัติ
82	กาญจนบุรี	พนมทวน	องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ	ยังไม่อนุมัติ
83	กาญจนบุรี	พนมทวน	เทศบาลตำบลตลาดเขต	ยังไม่อนุมัติ
84	กาญจนบุรี	พนมทวน	เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย	ยังไม่อนุมัติ
85	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	เทศบาลตำบลเลาขวัญ	ยังไม่อนุมัติ
86	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน	ยังไม่อนุมัติ
87	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	ยังไม่อนุมัติ
88	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	เทศบาลตำบลหนองฝ้าย	ยังไม่อนุมัติ
89	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย	ยังไม่อนุมัติ
90	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโต	ยังไม่อนุมัติ

91	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก	ยังไม่อนุมัติ
92	กาญจนบุรี	หนองปรือ	เทศบาลตำบลหนองปรือ	ยังไม่อนุมัติ
93	กาญจนบุรี	ห้วยกระเจา	เทศบาลตำบลห้วยกระเจา	ยังไม่อนุมัติ
94	กาญจนบุรี	ห้วยกระเจา	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ	ยังไม่อนุมัติ
95	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	ยังไม่อนุมัติ
96	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลไผ่	ยังไม่อนุมัติ
97	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลหนองสอ	ยังไม่อนุมัติ
98	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลลำพาน	ยังไม่อนุมัติ
99	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลบึงวิชัย	ยังไม่อนุมัติ
100	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์	ยังไม่อนุมัติ
101	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลภูพาน	ยังไม่อนุมัติ
102	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลภูคิน	ยังไม่อนุมัติ
103	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลขมิ้น	ยังไม่อนุมัติ
104	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลโพหนอง	ยังไม่อนุมัติ
105	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลลำคลอง	ยังไม่อนุมัติ
106	กาฬสินธุ์	นามน	เทศบาลตำบลนามน	ยังไม่อนุมัติ
107	กาฬสินธุ์	นามน	องค์การบริหารส่วนตำบลนามน	ยังไม่อนุมัติ
108	กาฬสินธุ์	นามน	เทศบาลตำบลสงเปลือย	ยังไม่อนุมัติ
109	กาฬสินธุ์	นามน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ยังไม่อนุมัติ
110	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	เทศบาลตำบลกมลาไสย	ยังไม่อนุมัติ
111	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	เทศบาลตำบลหลักเมือง	ยังไม่อนุมัติ
112	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	องค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม	ยังไม่อนุมัติ
113	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	เทศบาลตำบลดงลิง	ยังไม่อนุมัติ
114	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	เทศบาลตำบลชัยภูญา	ยังไม่อนุมัติ
115	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า	ยังไม่อนุมัติ
116	กาฬสินธุ์	ร่องคำ	เทศบาลตำบลร่องคำ	ยังไม่อนุมัติ
117	กาฬสินธุ์	ร่องคำ	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย	ยังไม่อนุมัติ
118	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	เทศบาลเมืองบัวขาว	ยังไม่อนุมัติ
119	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว	ยังไม่อนุมัติ
120	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน	ยังไม่อนุมัติ
121	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่	ยังไม่อนุมัติ
122	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	เทศบาลตำบลจุมจัง	ยังไม่อนุมัติ
123	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม	ยังไม่อนุมัติ
124	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	เทศบาลตำบลกุดหว้า	ยังไม่อนุมัติ
125	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า	ยังไม่อนุมัติ
126	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา	ยังไม่อนุมัติ
127	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	เทศบาลตำบลนาขาม	ยังไม่อนุมัติ
128	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก	ยังไม่อนุมัติ
129	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด	ยังไม่อนุมัติ
130	กาฬสินธุ์	เขาวง	เทศบาลตำบลกุดสิม	ยังไม่อนุมัติ
131	กาฬสินธุ์	เขาวง	องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มเก่า	ยังไม่อนุมัติ
132	กาฬสินธุ์	เขาวง	เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่	ยังไม่อนุมัติ
133	กาฬสินธุ์	เขาวง	เทศบาลตำบลสระพังทอง	ยังไม่อนุมัติ
134	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	เทศบาลตำบลยางตลาด	ยังไม่อนุมัติ
135	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด	ยังไม่อนุมัติ
136	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	เทศบาลตำบลคุ้มเม่า	ยังไม่อนุมัติ
137	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	เทศบาลตำบลโคกศรี	ยังไม่อนุมัติ